



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๖ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

Sign: 701F362F49B028FFF9C92540C865CB8E
RefNo: 256704021350282978

กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

วัน/เดือน/ปี	การรายงานตัว
๑๘ เมษายน ๒๕๖๗	ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ทุกรายไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้ออารีย์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลรายใดไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ส่วนราชการ		ตำแหน่ง เลขที่	ลำดับ ผู้สมัคร	คำ นำหน้า	ชื่อ - สกุล	
		กลุ่มงาน	งาน					
๑	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		๗๐๗๗๐	- ไม่มีผู้สมัคร -			
๒	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม		๗๐๗๙๖	๑	นาง	นิตยา	ฉายบุญครอง
					๒	นาง	กัญญารัตน์	พรพนม
๓	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์		๗๑๐๕๗	๑	นางสาว	จันทร์เพ็ญ	ภูตะวัน
๔	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช		๗๐๙๗๐	๑	นางสาว	รักชนก	สิงห์พานิชย์
๕	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก		๗๑๐๘๖	๑	นาย	ตะวัน	เขตปัญญา
					๒	นาง	ภัทรร	เลิศมงคล
๖	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	งานส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟู	๗๑๐๓๘	๑	นาง	สุมาลี	วิชัยโย